

กรมพลศึกษา รวมพลคนรักการออกกำลังกาย เดินหน้าส่งเสริมคนไทยสุขภาพดี กับ “กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในส่วนกลาง กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0)” ครั้งที่ 3



กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เดินหน้าจัด “กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในส่วนกลาง กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0)” ครั้งที่ 3 โดยมี นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมี ดร.ปัญญา หาญลำยวง อธิบดีกรมพลศึกษา และ นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองอธิบดีกรมพลศึกษา ให้การต้อนรับ พร้อมด้วยนักแสดงหนุ่ม ท็อป – จรณ โสรัตน์ และเหล่าคนรักสุขภาพ มารวมตัวกันออกกำลังกายเป็นจำนวนมาก ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ราชประสงค์

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า “กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในส่วนกลาง กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0)” จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 โดยเป็นการดำเนินงานตามภารกิจของกรมพลศึกษา ในการส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการออกกำลังกาย การเล่นกีฬา โดยมุ่งเน้นให้ประชาชนได้มีโอกาสเข้าถึงกิจกรรมการออกกำลังกาย เล่นกีฬาอย่างทั่วถึง ต่อยอดเป็นวิถีชีวิต ส่งผลให้มีสุขภาพที่ดี สร้างสัมพันธอันดีในครอบครัว

“กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในส่วนกลาง กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 หรือ Sport for all 4.0” ครั้งที่ 3 ที่จัดขึ้นในวันนี้ นับเป็นกิจกรรมที่จะสอดคล้อง และตอบรับกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการกระตุ้นและส่งเสริมให้คนไทยหันมาออกกำลังกายเพิ่มมากขึ้น

โดยในการจัดกิจกรรมครั้งที่ผ่านมา ประสบผลสำเร็จด้วยดี ได้รับผลตอบรับที่ดี มีประชาชนผู้สนใจและรักสุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก นอกจากกิจกรรมที่ผ่านมา ยังมีการนำข้าราชการ และประชาชนร่วมออกกำลังกายในทุกวันพุธ ณ ลานออกกำลังกายทั่วกรุงเทพฯ อีกจำนวน 15 แห่งด้วยกัน ได้แก่ ลานสวนพญาไทภิรมย์ เขตพญาไท, ลานรวมใจภาชี เขตภาชีเจริญ, ลานสะพานพระราม 8, สวนหลวง ร.9 , สนามกีฬานิมิบุตร, ศูนย์เยาวชนไทย-ญี่ปุ่น, สวนรมณีนาถ, ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร, เซ็นทรัลพาร์ค พระราม 2, สวนลุมพินี และห้างสรรพสินค้าต่าง ๆ ใกล้เคียง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการออกกำลังกาย และร่วมกิจกรรมได้ง่าย” ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าว

ทั้งนี้ ผู้รักการออกกำลังกายที่สนใจร่วม “กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายในส่วนกลาง กีฬาเพื่อมวลชน 4.0 (Sport for all 4.0)” สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โทร. 02 215 7357